

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4,  
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Tại kỳ họp lần thứ 4 – Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XII diễn ra ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện nhận được nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, của Tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp gửi đến. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, đại biểu tại kỳ họp lần thứ 4 vừa qua, cụ thể như sau:

**I. NHỮNG KIẾN NGHỊ CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT**

**1. Cử tri xã Mỹ Tú kiến nghị:**

- Tiếp tục gia cố đê bao ngoài tỉnh lộ 940 qua ấp Mỹ Hòa - Mỹ Hưng - Mỹ Ninh, nhằm để bà con cử tri ở khu vực ngoài đê an tâm sản xuất; tuy đã có va cố năm 2019-2020 nhưng hiện nay có nhiều chỗ xung yếu dễ bị vỡ, đã kiến nghị nhiều lần.

Công trình này đã được thi công đầu tư nâng cấp theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022.

- Cần có giải pháp liên kết đủ số lượng máy cắt phục vụ thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời có biện pháp xử lý các “cò”, đặc biệt cò lúa, bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Vấn đề này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu mua máy gặt đập liên hợp phục vụ thu hoạch lúa của người dân, đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết cho nông dân. Về tình trạng cò đề nghị UBND xã Mỹ Tú theo dõi chặt chẽ tình hình cò tại địa phương nếu phát hiện trường hợp mua bán gian lận, lừa đảo phối hợp với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

- Quan tâm giám sát chặt chẽ, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, có những công trình mới đưa vào sử dụng không bao lâu hư hỏng, xuống cấp, lãng phí tiền nhà nước, tiền của dân.

Vấn đề này, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phối hợp với các ngành huyện, UBND xã tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình như lập kế hoạch kiểm tra chất

lượng khi có thông báo khởi công của chủ đầu tư, phối hợp với các sở giao thông, sở xây dựng kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình thi công theo phân cấp. Tăng cường công tác kiểm tra trong nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng. UBND các xã đã thành lập tổ giám sát cộng đồng khi có công trình thực hiện trên địa bàn xã thì cùng giám sát.

- Nâng cấp và mở rộng tuyến lộ đal Ba Rẹt chiều dài 5,5km, hiện nay lộ chỉ rộng 1,5m, đã hư hỏng nhiều, có nơi ngập sâu vào mùa mưa; nâng cấp lộ đal tuyến Bà Đóm ấp Mỹ An - ấp Mỹ Lợi B. Kiến nghị đầu tư xây dựng lộ đal ấp Mỹ Bình (phía Đông) ra tuyến tỉnh lộ 940 ấp Mỹ Ninh chiều dài khoảng 4.000m; lộ đal đầu nối tuyến Cây Mết ấp Mỹ Thạnh qua kênh Tư Xương ấp Mỹ Bình, chiều dài 2.000m; lộ đal tuyến kênh 5 Đen vào 10 Công chiều dài 1.200m và lộ đal tuyến bên sông Giếng làng ấp Mỹ An.

Các công trình trên thuộc thẩm quyền của UBND xã Mỹ Tú, do đó đề nghị UBND xã xác định những công trình bức xúc theo thứ tự ưu tiên gửi UBND huyện xem xét.

- Kiến nghị nhà mạng viễn thông, nhà mạng Viettel kiểm tra sắp xếp đường dây gọn gàng, hạn chế các dây chằng chịt, đường dây hiện tại không đảm bảo rất nguy hiểm.

Vấn đề này, đơn vị Viễn Thông và Viettel đã phối hợp thực hiện xong theo yêu cầu của cử tri xã Mỹ Tú.

- Cử tri ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú kiến nghị kéo điện tuyến Bắc Bộ Cây Bàng, dài 2.700m (với 58 hộ); tuyến lộ cũ trường học Mỹ Tú B, dài khoảng 2.700m (70 hộ); tuyến huyện lộ 939 giáp xã Mỹ Phước, đa số người dân tự kéo cầu đuôi, không an toàn, tiền điện cao.

Vấn đề này ngành Điện lực đã có liên hệ với các đơn vị có liên quan và UBND xã Mỹ Tú kiểm tra, khắc phục theo kiến nghị của cử tri.

**2. Cử tri xã Long Hưng đề xuất** sớm có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực lung Béc Trang và lung Cây Gừa, vì người dân đã khai phá và canh tác rất lâu nhưng chưa được hợp thức hóa giấy tờ; có một số người dân thiếu vốn sản xuất nhưng không thể thế chấp để vay được (đã đề xuất nhiều năm).

Đối với nội dung này, đã giải quyết xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu lung Cây Gừa, cụ thể: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện phối hợp với UBND xã Long Hưng đã tổ chức đăng ký, cấp giấy cho các hộ có đất tại Lung Cây Gừa. Hiện nay chỉ còn lại 02 hộ dân thường trú tại huyện Kế Sách có đất trong Lung Cây Gừa chưa đăng ký, khi

nào hộ có nhu cầu đăng ký cấp giấy thì hộ liên hệ UBND xã Long Hưng kê khai đăng ký.

### **3. Cử tri các xã, thị trấn đề nghị:**

*- Phòng Nông nghiệp huyện và Trung tâm nước sạch tỉnh thường xuyên kiểm tra chất lượng, mùi vị nguồn nước tại các trạm trong huyện (lúc hôi, chua); cần tăng công suất cung cấp đầy đủ nước cho người dân sử dụng kịp thời (thường xuyên bị cúp hoặc chảy yếu).*

Vấn đề này, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh thường xuyên kiểm tra thẩm định chất lượng mẫu nước định kỳ tại các trạm cấp nước trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó Trung tâm Nước sạch thực hiện nội dung kiểm tra định kỳ mỗi tháng/lần tiến hành lấy mẫu tại các Trạm cấp nước và phân tích chất lượng nước tại Phòng Xét nghiệm của Đơn vị theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2009/BYT. Khi phát hiện chỉ tiêu nào chưa đảm bảo quy chuẩn, Trung tâm tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời. Để duy trì chất lượng nguồn nước cấp cho người dân, Trung tâm Nước sạch đã tăng cường thực hiện các giải pháp như: tăng cường tháo rửa xả cặn tuyến ống cuối nguồn tại các công trình cấp nước, cải tạo hệ thống lọc, thực hiện đấu nối hòa mạng tuyến ống giữa các trạm cấp nước với nhau, các trạm công suất lớn hỗ trợ qua lại cho các trạm thiếu nước. Tuy nhiên vẫn chưa triệt để còn một số nơi chất lượng nước chưa tốt, Phòng Nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh kiểm tra chất lượng nước để phục vụ tốt hơn cho người dân.

*- Đề nghị có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là nạn cờ bạc, đá gà, sử dụng xung kích điện, kể cả các đối tượng sử dụng phương tiện giao thông không chấp hành Luật giao thông.*

Vấn đề này, Công an huyện đã có chủ động xây dựng kế hoạch mật phục, tập trung triệt phá nhiều điểm tệ nạn xã hội (19 điểm, 91 đối tượng); bên cạnh còn vô hiệu hóa nhiều điểm gá bạc ăn tiền hình thức nhỏ, lẻ, giáo dục cảm hóa các đối tượng cam kết không tái phạm.

Đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, qua đó thu hồi 06 bộ xung kích điện khai thác thủy sản trái phép, xử phạt hành chính 07 trường hợp với số tiền 26 triệu đồng.

Đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nhất là các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống đua xe trái phép, xử lý nồng độ cồn, xử lý vi phạm quá tốc độ, quá khổ, quá tải,... Qua đó công khai hóa trước dân, đã phát huy hiệu lực, hiệu quả và tính nghiêm minh của pháp luật; tạo được sự đồng thuận trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

**4. Cử tri xã Thuận Hưng, Mỹ Phước, Long Hưng, Hưng Phú và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa kiến nghị, đề nghị** những nội dung có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, cụ thể:

- *Cử tri xã Thuận Hưng kiến nghị* mở rộng cầu Cầu Đồn, xây dựng mới cầu Vàm Bà Lét giữa ấp Trà Lây 1 và Trà Lây 2; mở rộng cầu Ông Xia và lộ đal ấp Trà Lây 1 đến chùa Bung Cóc.

- *Cử tri Mỹ Phước đề nghị* làm lộ tuyến Ô Quên ấp Phước Trường A; tuyến lộ Xóm Phích, tuyến bờ bao Lâm Trường từ Phước Lợi B, Phước Trường B giáp Tân Long; lộ Kênh Mới ấp Phước Thuận giáp với Phước Thọ C dài 4.500m; tuyến lộ kinh Ba Hí ấp Phước An A; tuyến lộ kênh Thầy Bảy ấp Phước An B.

- *Cử tri xã Long Hưng đề nghị* làm mới tuyến lộ bờ Đông Tân Phước và bờ Tây Kinh Lý (đoạn còn lại).

- *Cử tri xã Hưng Phú đề nghị* sửa chữa lộ phía đông Hậu Bôi; sửa lộ đalan ấp Mới; xây dựng mới lộ phía Tây Hậu Bôi; lộ phía Tây Đường Láng.

- *Cử tri thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đề nghị* kiến nghị xây dựng đường kênh Bô Thon; kênh Thầy Buốt; Kênh Ba Hũu, Kênh Rau Cắn.

Các công trình trên thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn, do đó đề nghị UBND xã, thị trấn xác định những công trình bức xúc theo thứ tự ưu tiên gửi UBND huyện xem xét.

**5. Cử tri xã Mỹ Tú, Hưng Phú, Long Hưng có ý kiến:** Bưu điện huyện thời gian qua có cung cấp dịch vụ chuyển phát căn cước công dân, nhưng lại không thực hiện được tới người dân, để người dân tự lên Công an nhận. Đề nghị Bưu điện huyện cần giải trình rõ vấn đề này.

Vấn đề này, Bưu Điện huyện đã có nhìn nhận thiếu sót, rút kinh nghiệm, do trong khâu tiếp nhận thông tin khi người dân yêu cầu sử dụng dịch vụ, dữ liệu đầu vào lệch so với thông tin căn cước công dân, từ đó không dò tìm được trên hệ thống phần mềm khi căn cước công dân về. Bưu điện huyện cũng đã có định hướng chấn chỉnh trong thời gian tới.

**6. Ngành Điện lực** đã phối hợp với các xã giải quyết xong các ý kiến kiến nghị của cử tri, cụ thể ở các đơn vị:

- Kéo điện ở tuyến bờ Tây Cái Triết và tuyến nhà 6 Vui đến Tà Sam, ấp Thiện Bình (cử tri xã Thuận Hưng).

- Hạ thế điện tuyến kênh Số 2, kênh Rạch Chợ - ấp Phước An B, kênh Số 3 ấp Phước An A, kênh Bào gừa khoản 20 hộ ấp Phước Thới A, kênh 6 Xúng ấp Phước Trường A (cử tri xã Mỹ Phước).

- Di dời dây trụ điện hạ thế củ dọc tuyến lộ đal 87B, vì hiện nay cột điện không còn sử dụng, bị hư, rất dễ dẫn tới gãy đổ mất an toàn trong mùa mưa (củ tri xã Hưng Phú).

## II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT

**1. Củ tri xã Long Hưng đề xuất** sớm có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực lung Béc Trang và lung Cây Gừa, vì người dân đã khai phá và canh tác rất lâu nhưng chưa được hợp thức hóa giấy tờ; có một số người dân thiếu vốn sản xuất nhưng không thể thế chấp để vay được (đã đề xuất nhiều năm).

Đối với nội dung này, đã giải quyết xong phần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu lung Cây Gừa; còn đối với khu lung Béc Trang đang giải quyết, cụ thể:

Đối với Khu đất Lung Béc Trang nằm trong Phương án đất công của huyện. Ngày 15/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ- CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Sở Tài chính đã hướng dẫn cấp huyện thực hiện sắp xếp lại, trong đó có nội dung: đối với những thửa đất mà Nhà nước không có trực tiếp quản lý thì xem xét đề xuất tách ra khỏi Phương án sắp xếp. Hiện nay phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện xây dựng Phương án tách khu đất Lung Béc Trang ra khỏi Phương án đất công và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Khi có chủ trương của UBND tỉnh thì phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ngành có liên quan, UBND cấp xã thực hiện tham mưu UBND huyện cấp giấy cho các hộ dân.

Hiện tại thì phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND xã Long Hưng tiến hành đo đạc các thửa đất trong Lung Béc Trang và thành lập bản đồ giải thửa làm cơ sở cho việc cấp giấy sau này.

**2. Củ tri xã Mỹ Phước đề nghị** huyện thông báo việc kiến nghị chế độ Dân công hỏa tuyến của người dân hiện nay huyện nhận bao nhiêu hồ sơ đủ điều kiện để gửi tỉnh, vì người dân nộp hồ sơ quá lâu nhưng không nghe trả lời hoặc kết quả giải quyết. Hiện nay ngành Quân sự đang phối hợp với các đơn vị có liên quan và tỉnh để xem xét.

## III. NHỮNG KIẾN NGHỊ TIẾP TỤC GHI NHẬN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN SẼ THỰC HIỆN

**1. Củ tri xã Mỹ Tú kiến nghị** sớm xây dựng trạm bơm áp Mỹ Bình và trạm bơm cánh đồng Giếng làng áp Mỹ An nhằm chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.

Nội dung này chưa thực hiện được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với UBND xã Mỹ Tú có khảo sát để báo cáo UBND huyện cho chủ trương đầu tư Trạm bơm áp Mỹ Bình và trạm bơm cánh đồng Giếng làng áp Mỹ An.

**2. Cử tri xã Mỹ Phước đề nghị** nạo vét kênh 500 (kênh Hậu) từ áp Phước Thọ B đến áp Phước Thọ C.

Nội dung này chưa thực hiện do Kênh 500 (kênh Hậu) từ kênh Đường Láng đến giáp kênh Cống Đá thực hiện năm 2019 đến nay còn sử dụng tốt, riêng đoạn từ Cống Đá đến giáp kênh Tám Thước đề nghị địa phương hợp dân có thống nhất 100%, sau đó đề nghị đầu tư, vì công trình này vào năm 2013 huyện đầu tư nạo vét có một số hộ không đồng tình cho nạo vét.

**3. Cử tri xã Hưng Phú đề nghị** làm Cống hở trên tuyến huyện lộ 87B nối liền công trên tuyến Quảng lộ Phụng Hiệp, để bảo đảm thoát nước vào mùa mưa, thuận tiện cho nhân dân trong sản xuất và lưu thông hàng nông sản.

Kênh 14 thuộc áp Phương Thạnh, xã Hưng Phú khu vực này hiện nay hộ dân trồng tràm 100% với diện tích 280 ha. Nguồn nước kênh 14 đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, vì tuyến kênh này giao nhau kênh hậu 500, kênh 1000, kênh 1500 các kênh trên kết nối với kênh Lãm; Kênh Tám Thước hai kênh này thông ra kênh QLPH. Việc bà con cử tri đề nghị làm cống hở để đảm bảo thoát nước mùa mưa, thuận tiện cho nhân dân trong sản xuất và lưu thông hàng nông sản. Ngành xin ghi nhận báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng cầu đầu kênh 14 để đồng bộ nâng cấp mở rộng đường huyện lộ 87B. Vì khu vực này không nằm trong vùng ô bao khép kín, việc xây dựng cầu để giảm chi phí đầu tư, thuận tiện vận chuyển lưu thông nông sản và quản lý thuận lợi hơn.

**4. Cử tri các xã Mỹ Tú, Thuận Hưng, Mỹ Phước, Hưng Phú kiến nghị:**

Kiến nghị kéo nước sạch từ nhà ông 7 Nhơn theo tỉnh lộ 940 xuống cống Vàm Ba Rệt vào Đọt Giông, dài khoảng 1.800m (cử tri xã Mỹ Tú); tuyến kênh hậu áp Bồ Liên 1 và áp Bồ Liên 3 (cử tri xã Thuận Hưng); tuyến kênh Ông Ban áp Phước Thới A, kênh Rạch chợ áp Phước An B, Kênh số 3 áp Phước An A. (cử tri xã Mỹ Phước); kéo nước sạch kênh 1000 phía Nam áp Phương Bình 2, kênh 4 Lan áp Phương An 1 và nối tiếp đoạn còn lại phía Tây kênh Đường Láng áp Phương An 2 (cử tri xã Hưng Phú); tuyến phía Đông sông Tân Lập (thị trấn).

Những nội dung này, hướng tới giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có đề nghị Trung tâm Nước sạch tỉnh có kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

**5. Cử tri xã Mỹ Phước đề nghị** sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất Lâm trường Mỹ Phước.

Hiện nay UBND huyện đã xây dựng xong Phương án xử lý, sắp xếp các hộ bao chiếm sử dụng đất Lâm trường Mỹ Phước và trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương. Hiện chờ chủ trương của UBND tỉnh Sóc Trăng. Khi có chủ trương của UBND tỉnh Sóc Trăng, huyện sẽ triển thực hiện.

**6. Cử tri thị trấn kiến nghị** cần quan tâm xem xét phụ cấp hoạt động cho Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi hoạt động ở ấp. Hỗ trợ BHYT cho trưởng các đoàn thể ở ấp.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII xem xét. / *Thu*

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Việt Phú*

